



ประกาศโรงเรียนครูประชาสรรค์
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้กำหนดให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครู โดยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บริเวณชุมชนซอยสุขใจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อีกทั้งคณะครูและนักเรียน โรงเรียนครูประชาสรรค์ยังมีฉีดยาวัคซีนเข็มที่ ๒ ไม่ถึง ๘๕% และตามมติที่ประชุมด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนครูประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ต่อการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต่อผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ผู้แทนโรงพยาบาลสรรคบุรี และผู้แทนอำเภอสรรคบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวันที่ ๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๔ รูปแบบ ดังนี้ On-Air (เรียนโดยผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม/DLTV) , Online (เรียนผ่านระบบออนไลน์) , On-Hand (เรียนโดยจัดใบงานและเอกสารการเรียนรู้) , On Demand (เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ) ยกเว้น On Site (มาเรียนที่โรงเรียน) โดยเน้นทักษะชีวิตและการปรับตัว
๒. กรณีที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Site ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอและ ศบค.อำเภอสรรคบุรี เป็นรายสัปดาห์และหากเปิดเรียนแบบ On Site ได้จะประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบในลำดับต่อไป
๓. ทางโรงเรียนได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนตาม ข้อ ๑ โดยคำนึงถึงโอกาสและประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนครูประชาสรรค์ จึงขอประกาศเปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวันที่ ๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-Air, Online, On-Hand และ On-Demand ทั้งนี้โรงเรียนครูประชาสรรค์ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โรงเรียนครูประชาสรรค์จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเผด็จ สุพันธ์นา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์